

Số: 37/BC-BDT

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 5**  
**NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 6 NĂM 2020**

**1. Một số tình hình nổi bật ở vùng dân tộc**

***Về nông nghiệp:***

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn trên diện rộng từ ngày 12-13/4/2020 và ngày 24-26/4/2020, đã làm cho nhiều diện tích lúa bị ngập úng, đỗ ngã và rau màu bị thiệt hại. Để kịp thời khắc phục tình hình do mưa lớn gây ra và thu hoạch nhanh, gọn lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 và triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2020 đúng lịch thời vụ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh, UBND các huyện vùng DTTS và MN tiếp tục chỉ đạo các giải pháp khắc phục thiệt hại do mưa lớn, huy động động tối đa nhân lực, vật lực để thoát nước nhanh diện tích lúa đang bị ngập úng và thu hoạch lúa đã chín bị đỗ ngã hạn chế lúa bị mọc mầm ảnh hưởng đến chất lượng lúa gạo; vận động nông dân dựng lúa bị đỗ ngã đang giai đoạn chắc xanh. Huy động tối đa công suất của các loại máy gặt để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đã chín trên 85% khi thời tiết tạnh ráo. Đồng thời chủ động điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất Hè Thu 2020, ứng phó kịp thời với điều kiện thời tiết bất lợi do mưa lớn gây ngập úng ở vùng thấp trũng, nắng nóng khô hạn, thiếu nước ở vùng cao.

***Về chăn nuôi:***

Nhìn chung trong thời gian qua các trang trại, hộ gia đình chăn nuôi đã có chuyển biến tích cực trong đầu tư phát triển chăn nuôi; đặc biệt người nông dân đã quan tâm đầu tư theo hướng thâm canh nên số lượng và chất lượng đều được nâng lên; tổng đàn lợn có mặt hiện nay 5.835 con.

Tại huyện A Lưới, với tổng đàn gia cầm có đến thời điểm là 149.102 con; số lượng giết, bán trong tháng 16.850 con. Kiểm tra, theo dõi tình hình phát triển đàn bò đã nhập từ năm 2016 đến năm 2019 theo Đề án Phát triển đàn bò. Xây dựng Đề án tái đàn lợn sau dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Triển khai công tác tiêm phòng vắc xin vụ Xuân 2020: Tam liên lợn 1.520/3.200 liều, đạt tỷ lệ 48%, Tụ huyết trùng trâu bò 6.365/7.500 liều, đạt tỷ lệ 85%, Đại chó 1.520/3.600 liều, đạt tỷ lệ 42%. Tổ chức chỉ đạo, thực hiện phòng chống dịch lở mồm long

móng và dịch tả lợn châu Phi trên đàn gia súc, đến nay không phát sinh ổ dịch mới.

### ***Về Giáo dục:***

Sau thời gian dài nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, sáng ngày 27/4/2020, học sinh khối Trung học cơ sở, khối Trung học phổ thông và học viên khối Giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã chính thức trở lại trường học với tỷ lệ khá cao. Và một tuần sau đó, học sinh mầm non, Tiểu học cũng đã đi học lại vào ngày 4/5/2020.

Để đảm bảo các điều kiện an toàn khi học sinh đi học trở lại, Lãnh đạo UBND tại các địa phương yêu cầu các trường học nếu đủ các điều kiện sau mới được phép đón học sinh trở lại trường đó là: Đã được cơ quan y tế phun thuốc sát khuẩn; có đủ các điều kiện để thực hiện vệ sinh hằng ngày cho học sinh (nước hợp vệ sinh, xà phòng, hệ thống bồn rửa tay, nước sát khuẩn...); có bố trí 01 phòng y tế theo quy định phòng cách ly, trong đó đảm bảo đủ các điều kiện về chăm sóc sức khỏe ban đầu, dụng cụ theo dõi thân nhiệt; đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được trang bị đủ khẩu trang; trường học được vệ sinh sạch sẽ (các vật dụng thiết bị học tập, bàn ghế... được vệ sinh tẩy trùng); bố trí cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn vị trí đỗ xe giữ khoảng cách cho phụ huynh khi đưa và đón con tại cổng trường.

Qua công tác kiểm tra, các trường học đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó đã triển khai quyết liệt các điều kiện đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, các trường đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất đã thực hiện giãn cách học sinh trong phòng học.

### ***Về Y tế:***

Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với các đối tượng ngoại tỉnh đến địa phương và đối tượng có nguy cơ dịch bệnh Covid-19. Áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng chống dịch và cấp giấy xác nhận cho các trường hợp hết thời gian cách ly y tế. Xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020. Triển khai thực hiện Đề án “Cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường nông thôn để nâng cao sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2014 - 2020” và Đề án “Phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giai đoạn 2016 - 2020” năm 2020.

### ***Về Văn hóa:***

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 và việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo huyện A Lưới đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện chỉnh trang và bó gọn cáp viễn thông trên địa bàn huyện A Lưới năm 2020; Hướng dẫn, chỉ đạo các xã đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; Hướng dẫn các đơn vị tổ chức lễ đăng ký, lễ đón nhận đơn vị văn hóa. Phối hợp với Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng cấp di tích lịch sử cách mạng Địa điểm chiến thắng sân bay đồi A Biah từ di tích cấp tỉnh thành di tích cấp Quốc gia.

Triển khai thực hiện một số hạng mục xây dựng tại Làng du lịch cộng đồng A Nôr theo Quyết định 155/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Chuẩn bị sẵn sàng đón khách du lịch sau khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch. Phối hợp với Trung tâm xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh thực hiện tốt Chương trình Clip giới thiệu, quảng bá các điểm du lịch trên địa huyện.

### ***Về Quốc phòng-An ninh:***

Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực phòng không, bảo đảm thông tin liên lạc luôn thông suốt, sẵn sàng huy động lực lượng xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn.

## **2. Tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 5 năm 2020**

Trong tháng 05, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương, Ban Dân tộc đã tổ chức thực hiện đạt kết quả cao các nhiệm vụ chính như sau:

- Đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo phân định các xã, thôn vùng DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 sau khi tiến hành thẩm tra kết quả ở các huyện, thị xã có vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Hoàn thành công tác báo cáo định kỳ và đột xuất: Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030 của Ban Dân tộc; cung cấp bổ sung số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất; Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; Báo cáo chuyên đề cải cách thủ tục hành chính trong Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030 của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế; báo cáo nhanh kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị; báo cáo về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân

thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1, 6 tháng đầu năm 2020; kết quả theo dõi, nắm tình hình Nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp tháng 5 năm 2020.

- Đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thái (lần đầu; kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc; kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đã cung cấp thông tin và hồ sơ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với thôn 6, thôn 7 xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi bàn giao cho huyện Dakrong, tỉnh Quảng Trị.

- Đã hoàn thành các Kế hoạch: Tổ chức triển khai thực hiện mô hình thí điểm về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về Bình đẳng giới tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020; Kế hoạch “Năm dân vận Khéo” 2020.

### **3. Nhiệm vụ công tác dân tộc tháng 6 năm 2020**

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2020 của cơ quan, Ban Dân tộc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 06/2020 như sau:

- Hoàn thành báo cáo công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 gửi các cơ quan liên quan; báo cáo sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng còn lại; báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, phương hướng 6 tháng cuối năm; báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, phương hướng 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả giám sát giảm nghèo; thành báo cáo hoạt động KHCN quý II, nhiệm vụ quý III năm 2020.

- Hoàn thành Kế hoạch: Kế hoạch tập huấn phòng cháy chữa cháy ở cơ quan; kế hoạch sửa chữa xe ô tô cơ quan; Kiểm tra tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm các chương trình chính sách; kiểm tra chính sách theo QĐ 2085 và một số chính sách khác do phòng CSDT phụ trách.

- Tổ chức triển khai một số hoạt động thuộc Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết theo Quyết định 498/QĐ-TTg; tổ chức các lớp tập huấn cho NCUT theo Quyết định 12/QĐ-TTg; các hoạt động của Đề án Tăng cường vai trò của NCUT trong ĐB DTTS; Quyết định số 1898/QĐ-TTg về “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025”; Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025" (nếu có kinh phí).

- Tiến hành thanh tra chính sách Quyết định 12/2018/QĐ-TTg theo kế hoạch; Xây dựng đề cương và các văn bản liên quan công tác tuyên truyền PBGDPL theo Đề án 1163.

- Hoàn thành Tổng hợp các bài viết bản tin, dàn bài bản tin trình lãnh đạo; Thông báo, biên bản kiểm tra công vụ các phòng chuyên môn, bộ phận; Rà soát danh sách và tham mưu văn bản cán bộ đủ điều kiện nâng lương định kỳ và trước thời hạn 6 tháng đầu năm.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác dân tộc tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2020 của Ban Dân tộc. Kính mong được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp của các sở, ban, ngành chức năng để thực hiện có hiệu quả công tác tại địa phương./.

***Nơi nhận:***

- UBNDT;
- UBND tỉnh;
- Vụ địa phương I;
- Ban Dân vận TU;
- Sở KH&ĐT;
- Phòng PA02;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT,CSDT.

**KT.TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Lê Văn Cường**